

Số: 37 /KH-BDT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2017

### **KẾ HOẠCH**

**Thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 01/9/2017 của Thành ủy Hà Nội thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước**

Thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 01/9/2017 của Thành ủy Hà Nội thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Ban Dân tộc Thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội như sau:

#### **I. MỤC TIÊU**

Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô nhanh và bền vững.

Phát triển kinh tế tư nhân bền vững cả về mặt số lượng và chất lượng, đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế, hình thành mô hình doanh nghiệp hiện đại, gắn kết vào mạng sản xuất toàn cầu và chuỗi giá trị quốc tế, tạo dựng và phát triển các sản phẩm có thương hiệu mạnh, các doanh nghiệp tập đoàn mạnh, các cụm ngành có lợi thế cạnh tranh của Thủ đô. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh trong khu vực kinh tế tư nhân.

Tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế. Tạo môi trường kinh doanh, môi trường cạnh tranh bình đẳng để các thành phần kinh tế cùng phát triển. Cải thiện môi trường đầu tư thúc đẩy, nâng cao hiệu quả đầu tư vào sản xuất kinh doanh trên địa bàn thủ đô.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng thành công và vận hành đồng bộ, thông suốt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần huy động và phân bổ sử dụng có hiệu quả nhất mọi nguồn lực để thúc đẩy kinh tế; xã hội



phát triển nhanh và bền vững vì mục tiêu “*dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh*”.

Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Phát huy tiềm năng và thế mạnh của Thủ đô, đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, đảm bảo kinh tế Thủ đô phát triển nhanh, bền vững.

## **II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM**

### **1. Công tác tuyên truyền**

Tổ chức các lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ làm công tác dân tộc và vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi trên địa bàn Thành phố. Quán triệt về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của thành phố để nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và các kiến thức kinh tế- xã hội.

Bằng nhiều hình thức, đổi mới nội dung tuyên truyền đến đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tạo sự đồng thuận, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nhân dân củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

### **2. Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân**

Phối hợp với các Sở, ban, ngành tham mưu giúp UBND Thành phố ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ của Thành phố phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương vùng dân tộc thiểu số.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành tham mưu với Thành phố tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số theo Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 15/7/2016 của UBND Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô giai đoạn 2016-2020. Trong đó tập trung vào thực hiện các dự án hạ tầng, dự án phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, du lịch, tiểu thủ công nghiệp đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo Kế hoạch hàng năm, đồng thời tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc ở cơ sở.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành xây dựng Đề án triển khai, thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ



trợ phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020.

Tăng cường phối hợp với các tổ chức tín dụng trong việc hỗ trợ cho vay tín dụng phát triển sản xuất cho các hộ gia đình - các doanh nghiệp vùng dân tộc thiểu số.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương trong việc cung cấp thông tin thị trường trong và ngoài nước, kết nối các doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. Rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư tư nhân và đảm bảo hoạt động của kinh tế tư nhân theo cơ chế thị trường, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô.

### **3. Hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới, sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động**

Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong việc đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý, khoa học công nghệ, kiến thức kinh tế cho cán bộ, người dân và doanh nghiệp vùng dân tộc thiểu số.

Phối hợp tổ chức phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, có tổng kết khen thưởng, giới thiệu mô hình và nhân rộng trong thực tế.

### **4. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cải cách thủ tục hành chính**

Xây dựng bộ máy cơ quan Ban Dân tộc Thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo phương châm: “*rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả*”; xây dựng đội ngũ công chức và người lao động “*kỷ cương- trách nhiệm- tận tình- thân thiện*” với tinh thần phục vụ doanh nghiệp và người dân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính. Đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính, nhất là về thành lập doanh nghiệp cấp phép, thuế, xuất nhập khẩu, giải quyết tranh chấp tố tụng, xét xử, thi hành án...

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công để tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao năng lực, hiệu quả phối hợp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực đối với kinh tế tư nhân.

### **5. Đổi mới nội dung, phương thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội, xã hội- nghề nghiệp đối với kinh tế tư nhân**

- Cấp ủy, chi bộ coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc chỉ đạo chính quyền, công chức và người lao động, học tập nâng cao trình độ, kiến thức về kinh tế - xã hội, đồng thời tích cực đi sâu cơ sở để kịp thời nắm bắt được nhu cầu của nhân dân trong phát triển kinh tế, trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa,



cũng như các khó khăn, vướng mắc để phối hợp tham mưu với UBND Thành phố có cơ chế hỗ trợ và giải quyết.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Triển khai các nội dung Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan để thực hiện theo chức năng nhiệm vụ.

Hàng năm triển khai các Chương trình, Kế hoạch công tác, lồng ghép các nhiệm vụ trong kế hoạch để thực hiện. Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về kết quả thực hiện trước khi tổ chức Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và báo cáo Thành phố theo quy định.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố, UBND các huyện vùng dân tộc miền núi trên địa bàn, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Các phòng chức năng thuộc Ban nghiên cứu Kế hoạch này để lồng ghép xây dựng các nhiệm vụ để tổ chức thực hiện. Phòng Kế hoạch Tổng hợp là đầu mối, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm và sơ kết, tổng kết cuối kỳ kế hoạch./.

#### Nơi nhận:

- Thành ủy HN;
- Đ/c Nguyễn Văn Sửu, PCT UBND TP;
- VP UBND TP;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng chức năng;
- Lưu: VT, KHTH.

{(Đề  
b/cáo)}

*[Handwritten mark]*

KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN



Nguyễn Phúc Hải